



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงานปัจจุบัน	ตำแหน่งที่ได้รับ	ส่วนราชการ
๑	นางสาวพัชณี ทวีชนะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๕๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๕๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพัชนี ทิปะกะ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๕๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พยาบาลและการดูแลสุขภาพขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๕๗๔๑</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p><b>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</b> .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพัชณี ทิปะกะ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๑๕๒)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ เป็นประโยชน์ที่ได้รับ )

สรุปผลการศึกษา ผู้ป่วยชาย อายุ ๒๕ ปี สถานภาพสมรส โสด อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติพม่า สัญชาติพม่า ศาสนาพุทธ ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย รับประทานอาหารไม่ได้ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก จึงรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพบปัญหาทางการพยาบาลคือ ผู้ป่วยมีไข้สูง มีระดับเกร็ดเลือดต่ำลง แพทย์ได้ให้การรักษาโดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และให้ยารักษาตามอาการของผู้ป่วย เช่น Paracetamol, ORS, Motilium เป็นต้น ให้การพยาบาลโดยเฝ้าระวังภาวะช็อกอย่างใกล้ชิด วัดสัญญาณชีพ บันทึกปริมาณน้ำเข้าและออกจากร่างกาย และนำกรป้อนกินภาวะเลือดออกตามร่างกายรวมถึงการป้อนกินภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของโรคไข้เลือดออก ผลจากการรักษาพยาบาลพบว่า ผู้ป่วยไม่มีภาวะช็อก ไข้ลดลงตามระยะของโรค ไม่มีจุดที่เลือดหรือเลือดออกตามผิวหนังตามจุดของร่างกาย ผู้ป่วยไม่มีภาวะน้ำเป็นจกการรับของเหลวมากเกินไป และการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำมากเกินไป ขณะอยู่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล อีกทั้งญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับอาการและอาการแสดง การป้องกัน การรักษาโรคไข้เลือดออกและการป้องกันการกลับเป็นซ้ำเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน โดยผู้ป่วยและญาติสามารถบอกข้อมูลและตอบคำถามได้ถูกต้อง จากการติดตามประวัติ และจากการติดตามการเยี่ยมบ้านของกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยไม่มีประวัติเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยได้รับการในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๕ วัน และนัดตรวจติดตามอาการหลังจากออกโรงพยาบาลที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด ผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย การดูแลรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดภาวะช็อกขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในการดูแลตนเองและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ พัฒนาแนวทางการปฏิบัติและการเฝ้าระวังภาวะช็อกในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๒
๒. เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะช็อกในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. โรงพยาบาลมีความรู้เรื่องไข้เลือดออก สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการพยาบาลตามระยะของโรคไข้เลือดออกได้อย่างเหมาะสม
๒. เพิ่มทักษะในการให้คำแนะนำและให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ